

## คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่บริษัทฯทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจประกาศนี้ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ หากท่านมีข้อสงสัยหรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ รวมถึงประกาศและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ปรากฏท้ายประกาศนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน

บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างท่านกับบริษัทฯและช่องทางการใช้สิทธิเข้าร่วมการประชุมของท่าน โดยบริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น การกรอกข้อมูลแบบฟอร์มและ/หรือการส่งหนังสือเอกสารมายังบริษัทฯทางไปรษณีย์ รวมถึงการให้ข้อมูลผ่านโทรศัพท์และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อดำเนินการประชุมออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลจากท่านจากแหล่งอื่น เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์รวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ท่านถือครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) Username & Password บันทึกภาพและเสียง (video) รวมถึง รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุม และ Activity Log ของการลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการจัดประชุมออนไลน์

เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯอาจมีความจำเป็นต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตนของท่าน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ศาสนา และอุปนิสัยต่าง ๆ บริษัทฯจึงขอให้ท่านพิจารณาหรือปิดกั้นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ทำการปกปิดข้อมูลดังกล่าวได้ โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถทำการปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไป เพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าว

บริษัทฯจะทำการบันทึกภาพและเสียง (video) ในการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น

### 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ลำดับที่	วัตถุประสงค์	ฐานทางกฎหมาย
1	เพื่อดำเนินการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น เพื่อดำเนินการประชุมออนไลน์ (Cisco Webex Meeting)	ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
2	เพื่อการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายที่ กำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal obligation)
3	เพื่อดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และดำเนินการบริหารจัดการ ต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น การลงทะเบียนและจัดการทะเบียน ผู้ถือหุ้น การบันทึกการลงมติ เป็นต้น	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal obligation) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

ลำดับที่	วัตถุประสงค์	ฐานทางกฎหมาย
4	เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น (หากมี)	การปฏิบัติตามสัญญา (Contract) การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal obligation)
5	เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลัง หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม	ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
6	เพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal obligation) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
7	เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของบริษัทฯ และ/หรือบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงการติดต่อสื่อสารและการประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
8	เพื่อการดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานราชการองค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คำสั่งของศาล เจ้าพนักงานตำรวจ พนักงานอัยการ และการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระที่มีอำนาจตามกฎหมาย	ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

### 3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตามประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น กำหนดอายุความโดยทั่วไป 10 ปี

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

### 4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- สิทธิในการขอถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) : ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้แก่บริษัทฯ ได้ทุกเมื่อ
- สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) : ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้และตรวจสอบว่าบริษัทได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย
- สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to rectification) : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
- สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) : ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
- สิทธิในการคัดค้าน (Right to object) : ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลได้
- สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราวได้ เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิจารณาเหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) : ในกรณีที่ระบบข้อมูลของบริษัทฯ รองรับการอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติ และสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงขอให้มีการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นโดยอัตโนมัติได้ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการส่งหรือโอนดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้นได้ หากมีเหตุอันชอบธรรมด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของเจ้าพนักงานข้อมูลหรือบุคคลอื่น

## 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

- 5.1. ตัวแทน ผู้รับจ้างและ/หรือผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถให้บริการแก่บริษัทฯ ได้ เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ให้บริการด้านการจัดประชุมออนไลน์ ที่ปรึกษาทางบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
- 5.2. หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเท่าที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือในกรณีเฉพาะอื่น ๆ เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล

## 6. ช่องทางการติดต่อ

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิประการใด ๆ สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ TH.EX.DPO@kerryexpresss.com หรือ Call Center 1217